

## **HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN KHOA HỌC THỐNG KÊ TRONG HAI NĂM 2007 - 2008**

Phạm Sơn (\*)

**T**rong hai năm 2007 và 2008, trong bối cảnh Viện có sự thay đổi lãnh đạo, ông Viện trưởng kiêm Tổng biên tập Thông tin khoa học thống kê chuyển làm việc theo chế độ CVCC, lãnh đạo Tổng cục điều động một đồng chí Phó vụ trưởng về làm Quyền Viện trưởng. Đứng trước những khó khăn đó, Trung tâm thông tin đã chủ động đề nghị với lãnh đạo Viện từng bước tăng cường và củng cố hoạt động thông tin khoa học thống kê.

Được sự quan tâm của lãnh đạo Tổng cục và sự cố gắng của lãnh đạo Viện, ngày 30 tháng 7 năm 2007, Tổng cục đã ban hành Quyết định số 846/QĐ-TCTK bổ nhiệm Tổng biên tập và Phó tổng biên tập, đồng thời giao Viện trưởng bổ nhiệm thư ký và cộng tác viên biên tập. Viện đã ban hành Quyết định số 78/QĐ-VTKK ngày 28/8/2007 bổ nhiệm 2 thư ký và mời 12 cán bộ khoa học trong và ngoài ngành làm cộng tác viên Ban biên tập. Với sự nỗ lực theo phương châm đưa các hoạt động thông tin khoa học thống kê nói chung và hoạt động của Tờ Thông tin khoa học thống kê nói riêng đi vào nề nếp. Ban biên tập đã xây dựng và đưa vào vận hành quy trình sản xuất Tờ Thông tin khoa học thống

kê từ khâu lập kế hoạch đến duyệt market, đặt bài theo 4 chuyên mục đến khâu biên tập, trình duyệt. Trong từng khâu đã có sự phân công trách nhiệm và cụ thể thời gian thực hiện. Đồng thời đã ban hành Quy chế chi tiêu cho các hoạt động thông tin theo tinh thần của Nghị định 61/CP ngày 11/6/2002 của Chính phủ. Nhuận bút trả đúng theo thể loại bài và tăng gấp rưỡi so với trước. Chính nhờ những đổi mới trên, kết hợp với sự năng động của đội ngũ cán bộ biên tập và sự hợp tác của đội ngũ cộng tác viên trong và ngoài ngành nên trong hai năm 2007 và 2008 hoạt động thông tin khoa học thống kê đã đạt được các kết quả sau:

### **1. Về xuất bản ấn phẩm**

- Sản xuất được 12 số thông tin định kỳ và 6 số chuyên san, đăng tải 147 bài và tin, trong đó bài viết chiếm 75%, giới thiệu kinh nghiệm thống kê nước ngoài 13%, tin vắn 12%, đặc biệt đã xuất bản 1 chuyên san bằng tiếng Anh. Trước đây, Tờ Thông tin khoa học thống kê không xếp theo chuyên mục, nhưng từ năm 2007 đã hình thành 4 chuyên mục: (1) Nghiên cứu – Trao đổi (đăng các bài nghiên cứu về phương pháp luận thống kê và các vấn đề

\* Giám đốc Trung tâm thông tin KHTK (Viện KHTK)

ng nghiệp vụ có liên quan), (2) Thống kê và hội nhập, (3) Thống kê và cuộc sống, (4) Tin vắn. Cơ cấu các bài theo chuyên mục: Nghiên cứu - Trao đổi từ 60-70%, thống kê hội nhập từ 15-20%, thống kê và cuộc sống từ 10-15% và phần còn lại là tin tức.

- Sản xuất được 12 số Bản tin phục vụ quản lý thống kê theo 5 chuyên mục: (1) Hoạt động khoa học thống kê (giới thiệu những hoạt động thống kê nước ta cũng như các nước trên thế giới), (2) Công nghệ thông tin (giới thiệu các thành tựu ứng dụng công nghệ thông tin), (3) Khoa học công nghệ (giới thiệu các chính sách chế độ về khoa học công nghệ), (4) Tin vắn (giới thiệu những thông tin kinh tế - xã hội quan trọng xảy ra trong kỳ có liên quan đến thống kê), (5) Các văn bản và kho tư liệu của Viện.

- Kỷ yếu kết quả nghiên cứu khoa học. Trong năm 2007 đã biên tập và phổ biến kết quả nghiên cứu đề tài cấp Bộ và cấp cơ sở hoàn thành năm 2005; năm 2008 biên tập và phổ biến kết quả nghiên cứu đề tài cấp Bộ và cấp cơ sở hoàn thành năm 2006.

- Báo cáo tổng luận hoàn thành năm 2005 và 2006 theo kết quả thăm dò vào năm 2007, đại bộ phận độc giả trong và ngoài ngành có đánh giá tốt về nội dung và tác dụng của ấn phẩm thông tin.

- Đặc biệt từ ngày 01/4/2008 theo Quyết định số 30/QĐ-VTKÉ của Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê đã đưa trang Web của Viện vào vận hành và cho đến nay đã có khoảng 150 ngàn lượt người

truy cập. Tuy số lượng người truy cập chưa nhiều so với các trang web khác, nhưng đứng trên giác độ trang web của Viện nghiên cứu, số lượng người truy cập trên hết sức có ý nghĩa.

## **2. Một số nét về đội ngũ cộng tác viên**

Đội ngũ cộng tác viên biên tập, gồm 12 cán bộ nghiên cứu khoa học trong và ngoài ngành hoạt động theo cơ chế kiêm nhiệm nhằm giúp Ban biên tập thẩm định nội dung khoa học của các bài và tham gia biên tập các bài theo yêu cầu của Ban biên tập. Qua hơn một năm hoạt động, đội ngũ cộng tác viên đã có nhiều đóng góp thiết thực.

Sự thành công của bất kỳ tờ báo nào cũng đều phụ thuộc nhiều vào số lượng và chất lượng đội ngũ cộng tác viên. Đối với Tờ Thông tin khoa học thống kê và chuyên san, trong thời gian qua được sự hợp tác của đông đảo đội ngũ cộng tác viên trong và ngoài ngành và đặc biệt có cộng tác viên là chuyên gia nước ngoài. Tính đến nay có khoảng 300 cộng tác viên có bài và tin đăng trên ấn phẩm thông tin khoa học thống kê. Riêng năm 2007 và 2008, cơ cấu bài theo đơn vị công tác như sau: 40% của cộng tác viên trong Viện, 28% của cộng tác viên các đơn vị trong Tổng cục Thống kê, 13% của cộng tác viên các Cục Thống kê và 17% của cộng tác viên ngoài ngành. So sánh với những năm trước đây, số lượng bài viết của các cộng tác viên và các cơ quan khác vẫn được duy trì, riêng cộng tác viên ở các vụ nghiệp vụ giảm từ 33% xuống còn 25%.

Số cộng tác viên có nhiều bài viết chủ yếu là các đồng chí lãnh đạo Tổng cục, lãnh đạo các Vụ, Cục. Điều đó chứng minh sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo trong ngành đối với các ấn phẩm trên.

### 3. Công tác phổ biến thông tin

Mục đích chủ yếu của các ấn phẩm thông tin là đáp ứng nhu cầu của độc giả. Nhận thức được tầm quan trọng này, năm 2007, Ban biên tập đã gửi phiếu trưng cầu và đã có hơn 1000 độc giả trong và ngoài ngành gửi phiếu về BBT. Căn cứ vào kết quả trưng cầu, Ban biên tập đã điều chỉnh số lượng phát hành, cũng như cải tiến nội dung và hình thức các ấn phẩm theo phương châm phục vụ thiết thực cho công tác thống kê. Ngoài hình thức phổ biến thông tin bằng ấn phẩm, Trung tâm Thông tin khoa học thống kê phối hợp với Ban biên tập tổ chức nhiều buổi sinh hoạt phổ biến thông tin. Các báo cáo viên phần lớn là các nhà khoa học có uy tín nên đã cung cấp được nhiều thông tin đa dạng và bổ ích.

### 4. Công tác thông tin tư liệu

Một trong những nhiệm vụ của các trung tâm thông tin khoa học là thu thập, bảo quản, hệ thống hóa và xử lý các thông tin tư liệu, đáp ứng thuận lợi cho các đối tượng sử dụng thông tin trong và ngoài ngành. Đồng thời theo định hướng phát triển công tác thông tin tư liệu của Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia, từ năm 2001 đến 2010 tập trung đẩy mạnh hai hướng:

- *Thứ nhất*, phải tin học hóa các thông

tin tư liệu. Đây là xu thế tất yếu của thời đại công nghệ thông tin, nhằm thực hiện mục tiêu, đáp ứng nhanh, thuận lợi và rộng rãi các thông tin, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các đối tượng sử dụng;

- *Thứ hai*, phải chú trọng nội sinh hóa. Đây là một yêu cầu có tính chất bắt buộc đối với các trung tâm thông tin chuyên ngành và địa phương. Bởi lẽ các thông tin tư liệu đa ngành các trung tâm thông tin quốc gia có thể thu thập, xử lý và đáp ứng nhu cầu cho các đối tượng khác nhau. Riêng mảng thông tin nội sinh của từng ngành, chỉ có các trung tâm thông tin chuyên ngành hay địa phương mới có điều kiện thu thập, bảo quản và xử lý đầy đủ.

Bám sát định hướng thông tin hai năm 2007 và 2008, Trung tâm đã tiến hành nghiên cứu để tin học hóa kho tư liệu và tăng cường thu thập hệ thống hóa và xử lý các thông tin nội sinh, trong đó chú trọng thu thập đầy đủ kết quả nghiên cứu của các đề tài. Năm 2009 sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý các hoạt động khoa học của ngành.

Tóm lại, trong 2 năm (2007 và 2008) tuy có một số khó khăn, khách quan và chủ quan nhưng được sự quan tâm của lãnh đạo Tổng cục, sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Viện, sự quan tâm, phối hợp của lãnh đạo các đơn vị trong Tổng cục, sự đóng góp của đội ngũ cộng tác viên trong và ngoài ngành, hoạt động thông tin khoa học có những chuyển biến tích cực, làm tiền đề tiếp tục phát triển mặt công tác này trong năm tới. ■